



# XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

**N**gày 14 - 4 - 2006 Bộ GD - ĐT đã có công văn số 2995/BGD&ĐT - HSSV gửi các Sở GD - ĐT, các Đại học, Học viện, các trường dạy nghề, CĐ, TCCN về việc triển khai Quyết định 45/ TTg về phòng, chống ma túy (PCMT) trong trường học. Sau đây chúng tôi xin trân trọng trích đăng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung công văn này

Cuộc đấu tranh phòng, chống (PC) tội phạm và tệ nạn ma túy đang là một vấn đề thách thức lớn của xã hội, của mỗi quốc gia và của cả nhân loại, trong đó công tác giáo dục PCMT trong trường học có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Trong giai đoạn 2001 - 2005 Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, các cơ quan chức năng và các lực lượng xã hội đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, song vấn đề ma túy, tội phạm và các vấn đề xã hội vẫn đang có chiều hướng phức tạp gia tăng, gây nhức nhối cho xã hội, là nỗi lo của mỗi gia đình. Điều đáng quan tâm là ma túy đã và đang tấn công vào lớp trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên (HSSV) là lực lượng tiên phong, chủ nhân nòng cốt tương lai của nước nhà mà hàng ngày hàng giờ các trường phải đương đầu. Chính vì vậy, Bộ GD - ĐT đã có các chương trình, kế hoạch chỉ đạo hệ thống ngành GD - ĐT trên phạm vi cả nước, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện nhiều nội dung, biện pháp thiết thực giáo dục PCMT trong trường học, trong đó lấy giáo dục phòng ngừa làm cơ bản, biện pháp là cần thiết; công tác phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội là chủ lực tấn công loại trừ ma túy.

Những kết quả đạt được 5 năm qua trong công tác phối hợp giáo dục PCMT trường học là sự khẳng định một hướng đi đúng, những cách làm sáng tạo, sự phối hợp có hiệu quả trong cuộc đấu tranh PC tội phạm và tệ nạn ma túy bằng các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đã có tác động trực tiếp đến trường học, từng gia đình, phụ huynh và từng HSSV nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác không để ma túy xâm nhập, lây lan

trong trường học.

Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ngoài xã hội còn phức tạp, tạo nên áp lực to lớn khiến cho công tác PCMT trong trường học sẽ có nhiều khó khăn. Tuy số HSSV, cán bộ, giáo viên nghiện ma túy và liên quan đến ma túy giảm nhưng chưa có cơ sở vững chắc, thậm chí ở một số địa phương còn có chiều hướng gia tăng, không đảm bảo sự ổn định bền vững.

Tại hội nghị tổng kết của Ủy ban Quốc gia, ngày 16/3/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã nhắc nhở ngành GD - ĐT giải trình những sở, trường có số HSSV, cán bộ, giáo viên nghiện ma túy gia tăng trong năm 2005 và có biện pháp xử lí hữu hiệu để ngăn chặn. Bộ GD - ĐT đã chỉ đạo có sát nhưng chưa sâu, nhà trường làm chưa hết trách nhiệm, chưa tích cực, thiếu kiên quyết, thậm chí có tư tưởng giao khoán cho lực lượng chuyên trách PCMT. Trong khi công tác quản lí HSSV, nhất là số HSSV ngoại trú với số lượng lớn đang gặp nhiều khó khăn, bất cập, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, độc tố cao, gây nghiện nhanh, dễ sử dụng, khó phát hiện đang phát triển. Đây là một thách thức "Báo động đỏ" đối với ngành GD - ĐT

Từ thực tế trên công tác giáo dục PCMT trong trường học những năm qua đã cho phép chúng ta tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nâng lên thành bài học về công tác PCMT học đường thường xuyên hơn, chỉ đạo tốt hơn, xây dựng Chương trình hành động PCMT đạt hiệu quả cao hơn, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 49/ TTg của Chính phủ về kế hoạch tổng thể PCMT giai đoạn 2006 - 2010.

Bộ GD - ĐT yêu cầu các sở GD - ĐT, các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN xây dựng chương trình hành động triển khai giai đoạn 2006 - 2010 về nội dung chương trình, kế hoạch và hệ thống các giải pháp công tác PCMT trong trường học với các vấn đề trọng tâm sau:

1 - Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các nội dung tuyên truyền giáo dục



PCMT trong nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức tuyên truyền phải phù hợp với kiến thức, lứa tuổi, vùng miền. Nội dung tuyên truyền phải cập nhật thường xuyên, trong đó chú trọng vào những vấn đề nảy sinh trong PCMT trong trường học như các loại thuốc lắc mới xuất hiện, thủ đoạn mới bọn tội phạm lôi kéo, dụ dỗ HSSV liên quan đến ma túy, giáo dục cho mọi HSSV, thông báo cho mọi gia đình, tổ chức đoàn thể hiểu biết tác hại của ma túy, luật pháp liên quan đến ma túy, phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm, biện pháp PC để từ đó tích cực tham gia một cách triệt để.

2 - Xây dựng Chương trình hành động nhân rộng các mô hình giáo dục PC nghiện ma túy trong HSSV và thanh niên đạt kết quả tốt, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền, gia đình và xã hội, trong đó công an là nòng cốt, gia đình là tế bào, phải đẩy lên được phong trào quần chúng lên án mạnh mẽ tệ nạn ma túy, tích cực quản lý giáo dục chặt chẽ con em mình đồng thời tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm có liên quan đến ma túy.

3 - Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả với các ngành, các cấp có liên quan, các địa phương để thực hiện kế hoạch 1413/LN về PC nghiện ma túy trong HSSV và thanh, thiếu niên và các kế hoạch 01, 02, 03, 07/ LB về PCMT trong nhà trường. Đặc biệt tập trung các biện pháp để ngăn chặn tệ nạn nghiện ma túy tổng hợp trong trường học, chú trọng các địa bàn ở thành phố lớn và các địa phương trọng điểm có nhiều trường ĐH, CĐ như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nha Trang, Huế, TP.Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hoá v.v....

4 - Đưa nội dung giáo dục PCMT vào chương trình chính khoá ở các cấp học, bậc học. Tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung chương trình, tài liệu học tập về PCMT với nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chấn chỉnh kỉ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng các văn bản quy định về quản lý HSSV, trong đó chú trọng đến PCMT kể cả nội trú và ngoại trú. Tổ chức hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp tại các câu lạc bộ văn hoá - nghệ thuật PCMT, hoạt động thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo HSSV vào các hoạt động lành mạnh. Thường xuyên

kiểm tra HSSV, thực hiện các quy định về tổ chức cam kết giữa HSSV, nhà trường với phụ huynh, giữa các nhà trường với công an địa phương về xây dựng trường học không ma túy trong năm 2006, 2007, 2008, 2009, và 2010.

5 - Phối hợp triệt để lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tấn công mạnh mẽ hơn nữa với tội phạm ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, liên tục kiểm tra, quét vét làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, kí túc xá, kể cả môi trường về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học, không để bị lợi dụng hoặc lôi kéo, rủ rê HSSV vào nghiện ma túy, nhất là khu vực xung quanh trường học. Tổ chức điều tra tố giác, phát giác. Khi phát hiện HSSV nghiện hoặc sử dụng ma túy thì bằng mọi cách phối hợp với chính quyền, gia đình, nhà trường kịp thời xử lí và tổ chức cai nghiện để các em sớm từ bỏ ma túy trở lại học tập.

6 - Với các địa bàn trọng điểm, có dấu hiệu gia tăng đột biến số HSSV và cán bộ, giáo viên nghiện ma túy phải kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh không để ma túy hoành hoành, xâm lấn trường học. Quản lý chặt chẽ số SV ngoại trú của các trường ĐH, CĐ, TCCN để ngăn chặn, đẩy lùi ma túy xâm nhập và từng bước tổ chức nghiên cứu, tổng kết các mô hình và bài học kinh nghiệm hay về PCMT trong trường học để nhân rộng ra toàn quốc.

7 - Các sở, các trường bằng mọi biện pháp phối hợp với các Bộ, ban ngành, đoàn thể sở tại tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng chia sẻ trách nhiệm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong công tác giáo dục PCMT trường học, xây dựng điểm sáng trong cuộc đấu tranh PC ma túy, tệ nạn mà toàn xã hội hàng ngày, hàng giờ quan tâm, nóng bỏng hiện nay...

## SUMMARY

*The author introduces the public message of the Ministry of Education and Training to Provincial Departments of Education and Training, universities, institutes, colleges and professional secondary schools on how to implement Decision No 49/TTg on Preventing Drugs in Schools*